
sþ. 746. Fyrirspurn [402. mál]
til fjármálaráðherra um úttekt á umfangi skattsvika.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

Má vænta þess að niðurstöður starfshóps, sem vinnur að úttekt á umfangi skattsvika,
verði lagðar fyrir Alþingi fyrir þinglok en samkvæmt þingsályktun þar að lútandi, sem
samþykkt var 3. maí 1984, áttu niðurstöður að liggja fyrir 1. mars 1985?


